

สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการในการประชุม ศปก.พม. ครั้งที่ ๔๕๘/๕๗-๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. ห้องประชุม ชั้น ๘
ประธาน : พล.ต.อ. อุดมย์ แสงสิงแก้ว รว.พม.

ผู้สั่งการ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
รว.พม.	๑. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามบทบาทภารกิจ ดังนี้ - กรณี เด็กหญิงชั้น ม. ๒ รับการดูแลคนในครอบครัวรวม ๘ ชีวิต ที่ จ.อุบลราชธานี - กรณี เด็กชายถูก ผอ.โรงเรียน ล้วงละเมิดทางเพศ ที่ จ.ตรัง - กรณี หญิง อายุ ๑๕ ปี ถูกชายใช้อาวุธมีดทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัส ที่ จ.ยะลา	ดย/สป. ดย/สป. ดย/สป.
	๒. ขอชมเชย สนง.พมจ.สุรินทร์ ที่มีความรวดเร็วในการลงพื้นที่ให้การยกย่อง/ให้กำลังใจแก่ "คุณยายหมวย" เจ้าของร้านอาหารที่ให้บริการอาหารฟรีแก่คนพิการ/ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของ พม.	ผส./พท./สป.
	๓. จากการประชุม ครม.เมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๕๙ ครม.ได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๗) และอนุมัติการดำเนินโครงการอาคารพักอาศัยแปลง G ของ กคช.ตามที่ พม.เสนอ ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นหนึ่งในความภูมิใจของ พม.และขอให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นกรณีศึกษาในการนำศูนย์ปฏิบัติการมาขับเคลื่อนงานทั้งระบบ ควบคู่กับการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (IO) ทั้งนี้ การดำเนินงานทุกโครงการ/กิจกรรม ขอให้นำหลักการยึดพื้นที่ในการทำงาน บูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบ	กคช./ทุกหน่วยงาน
	๔. การขับเคลื่อนงานในระยะต่อไป อาทิ - การจัดระเบียบพื้นที่ภูทับเบิก/การเตรียมข้อมูลเพื่อตอบกระทู้ถาม เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการปัญหาการบุกรุกที่ดินพื้นที่นิคมสร้างตนเอง ซึ่งคาดว่าจะเข้าสู่วาระการประชุม ลมช.ในวันที่ ๒๖ ส.ค. ๒๕๕๙/การจัดเตรียมข้อมูลการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง - ขอให้เร่งจัดทำข้อมูลสรุปผลการปฏิบัติงานกระทรวงฯ รอบ ๒ ปี โดยให้จัดทำเป็นวิดิทัศน์ความยาวประมาณ ๔ นาที และนำเสนอ ครม.ในเดือน ก.ย ๒๕๕๙ - การจัดสร้างโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ - การเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน/การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการอาเซียน ของ พม. - ขอให้ทุกหน่วยงานวางแผนการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการทำงานระยะสั้น/ระยะกลาง/ระยะยาว มีการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (IO) มีผลการดำเนินงานที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืนในระยะยาว อาทิ โครงการ From Street to Star ที่เป็นการพัฒนาศักยภาพคนพิการซึ่งมีความสามารถทางด้านการเล่นร้องเพลง ขอให้ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการ ก่อให้เกิดความหวังและความภาคภูมิใจในตนเอง	พล. สป. กคช. สค/สป. ทุกหน่วยงาน

หนังสือความที่สุค ที่ พม ๐๑๐๑/ว ๔๓๐๓ กว. ๑๘ ส.ค. ๒๕๕๙

จินตนา พันธ์สุตา ปุณฺณคณฺโถ
(นางจินตนา พันธ์สุตา บุษบาคนงสมจิตต์)
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
๑๘ ส.ค. ๒๕๕๙

เรืองเกียรติ
[Signature]

รว.พม.
(นางสาวแรมรุ่ง สุพรรณเสณีย์)
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
๑๘ ส.ค. ๒๕๕๙

เรียนท่านออดย
เพื่อโปรดทราบและ
พิจารณาสั่งการ
[Signature]
ร.ท.อ. ดยพ.
๑๗ ส.ค. ๒๕๕๙

(นางนภา เศรษฐกร)
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
19 ส.ค. 59